

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ đối với 16 hộ dân do ảnh hưởng Dự án xây dựng Tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ Beacamex VSIP Bình Định kết nối Cảng Quy Nhơn**

Ngày 13 tháng 12 năm 2024 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp để xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ đối với 16 hộ dân do ảnh hưởng Dự án xây dựng Tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Beacamex VSIP Bình Định kết nối Cảng Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp, gồm: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ Beacamex VSIP Bình Định kết nối Cảng Quy Nhơn; Văn phòng UBND tỉnh (PVP-TD, K19), Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND huyện Tây Sơn và UBND xã Bình Nghi. Sau khi nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Thống nhất với kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 1202/TTT-P3 ngày 10/12/2024 về đề xuất giải quyết khiếu nại của các hộ bị thu hồi đất tại thôn 3 và thôn 4, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, theo đó:

a. Không công nhận nội dung khiếu nại của các ông, bà trong hộ: Ông Nguyễn Văn Thạnh, ông Võ Hùng Anh, ông Lê Văn Sách, ông Huỳnh Thực Khâm, ông Võ Dương Quốc, ông Võ Thanh Tú, ông Trần Thanh Sang, ông Bùi Văn Kính, ông Nguyễn Văn Cảnh và ông Đinh Tây ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (10 hộ) yêu cầu bồi thường loại đất nông nghiệp đối với các thửa đất của các hộ tự khai hoang đang sử dụng trồng rừng. Vì các thửa đất do các hộ tự khai hoang, sử dụng vào mục đích trồng rừng, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng đang trồng rừng sản xuất. UBND huyện Tây Sơn xác định loại đất rừng để bồi thường, hỗ trợ là đúng quy định của Luật Đất đai.

b. Công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Nghi, ông Trương Văn Hoa, ông Nguyễn Ngọc Tám, ông Phan Minh Thạnh, ông Nguyễn Văn Phong ở thôn 4 xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn và bà Ngô Thị Lan ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (06 hộ). Giao Ban Dự án giao thông tỉnh lập phương án điều chỉnh bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 06 hộ dân, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời rà soát toàn bộ những trường hợp sử dụng đất có

nguồn gốc tương tự như các hộ dân nêu trên, báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB của Dự án xem xét, quyết định.

2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dự án giao thông tỉnh, UBND huyện Tây Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với 10 hộ dân nêu trên, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2025.

3. Sau khi có Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Ban Dự án giao thông tỉnh tổ chức làm việc với 10 hộ dân để vận động, giải thích và yêu cầu các hộ chấp hành, giao trả mặt bằng cho Nhà nước để triển khai Dự án. Trường hợp các hộ không chấp hành, UBND huyện Tây Sơn lập kế hoạch và xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật (*trong đó, tập trung cưỡng chế thu hồi đất đối với các thửa đất trồng rừng sản xuất, hiện trạng không có nhà và tài sản trên đất*). Thời gian hoàn thành trước ngày 10/01/2025.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

*uv*

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự hợp;
- CVP, PVP-TD;
- Lưu: VT, BTCĐ, K19.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Trọng Triêm**